

## Các ngôi sao của Manchester United thi đấu trong cuộc thi Thử thách Forex Four của Swissquote

TTXVN (MANCHESTER, Anh, 21/4/2016)/PRNewswire/ -- Tiền vệ kiêm đội phó câu lạc bộ Manchester United Michael Carrick sẽ trình diễn các kỹ năng sút bóng nổi tiếng của mình trong cuộc thi Swissquote Forex Four diễn ra trong tuần này.

Để xem thông tin chi tiết trên truyền thông đa phương tiện, mời truy

cập: [http://www.prnasia.com/mnr/swissquote\\_201604.shtml](http://www.prnasia.com/mnr/swissquote_201604.shtml)

Xem video tại đây: [www.swissquote.com/manutd](http://www.swissquote.com/manutd)

Ngôi sao người Anh, người có hơn 400 lần góp mặt cho câu lạc bộ này, sẽ đấu với đồng đội người Hà Lan, Daley Blind, trong thử thách 'Forex Four' của Swissquote, để kiểm tra kỹ năng ra quyết định, chiến thuật và sút bóng trong cuộc thi này.

Thử thách 'Forex Four' là phiên bản tiếp theo của thử thách 'Red Zone', được Swissquote sản xuất để kiểm tra kỹ năng các thành viên của câu lạc bộ Manchester United, trong đó có David De Gea, Chris Smalling, Jesse Lingard và Morgan Schneiderlin trong mùa thi đấu 2015/16, bao gồm trong một serie các bài kiểm tra kỹ năng nhằm đánh giá khả năng đưa ra quyết định trước áp lực của các cầu thủ.

Nói về thử thách 'Forex Four' của Swissquote, Carrick cho biết:

*"Tôi rất thích thử thách này, mặc dù tôi không chắc Daley có như vậy không. Cuộc kiểm tra thực sự khó khăn hơn tưởng tượng nhiều. Phải mất cả ngày để có thể sút một quả vào băng chứ đừng nói là bốn quả".*

Ngược lại, đối thủ của anh rõ ràng tỏ ra rất thất vọng nếu bị thua cuộc trước người đồng đội của mình:

*"Tôi không cho rằng tôi thích thử thách này như Michael bởi chẳng may anh ấy thắng, thì tôi vẫn phải chúc mừng anh ấy. Thật sự đây là điều khó khăn và đôi khi bạn buộc phải thử và hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp".*

Marc Burki, CEO kiêm người Đồng sáng lập Swissquote, Đối tác giao dịch Thương mại trực tuyến và Ngoại hối chính thức toàn cầu đầu tiên của Manchester United, cho biết thêm:

*"Tại Swissquote, chúng tôi tự hào về bước đi chiến thuật của mình, mang đến trình độ đẳng cấp và tư vấn giúp các khách hàng đưa ra các quyết định có tính khả thi nhất để luôn đứng vững trong thế giới giao dịch Ngoại hối đang ngày một biến động và nhiều thay đổi chưa từng có".*

### Về Swissquote:

Là nhà cung cấp các dịch vụ tài chính trực tuyến hàng đầu, Swissquote đưa ra nhiều dịch vụ và giải pháp về giao dịch trực tuyến cho Ngoại hối điện tử, Ngân hàng Tư nhân điện tử, và Bất động sản điện tử cũng như

các tài khoản tiết kiệm linh hoạt. Cùng với một dịch vụ chi phí thấp cho các khách hàng là các cá nhân, Swissquote cũng cung cấp các dịch vụ chuyên biệt hóa cho các nhà quản lý tài sản độc lập lẫn khách hàng là các tổ chức. Swissquote Bank Ltd nắm giữ giấy phép ngân hàng được cấp bởi tổ chức chịu trách nhiệm giám sát là Cơ quan Giám sát Thị trường Liên bang Thụy Sĩ (FINMA) và là một thành viên của Hiệp hội Các Chủ ngân hàng Thụy Sĩ. Công ty mẹ của nó là SwissQuote Group Holding Ltd, được niêm yết trên sàn chứng khoán SIX Swiss Exchange (mã: SQN).

[www.swissquote.com](http://www.swissquote.com)

Video - <http://static.prnasia.com/pro/media/201604/swissquote/swissquote.mp4>

Ảnh - <http://photos.prnasia.com/prnh/20160406/0861602901-a>

Ảnh - <http://photos.prnasia.com/prnh/20160406/0861602901-b>

Ảnh - <http://photos.prnasia.com/prnh/20160406/0861602901-c>

Ảnh - <http://photos.prnasia.com/prnh/20160406/0861602901-d>

NGUỒN Swissquote